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สื่อ ประเด็นข่าว 

 

เว็บไซต์รัฐบาลไทย 

เวไ็ซต ์acnews 

ตั้งหน่วยงานดูแลโครงการพระราชด าริ 

     -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและก ากับติดตาม

โครงการพระราชด าริ ท าหน้าท่ีวิเคราะห์ กลั่นกรองโครงการ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี จัดประชุมคณะกรรมการ

เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานทุกเดือน และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 6 เดือน และ 12 เดือน โดยปี 2562 ได้

จัดท าแผนกิจกรรมการด าเนินงานโครงการฯ 9 ด้าน ดังนี้ 1.งานพัฒนารพร. 21 แห่ง 2.งานพัฒนารพ.ชุมชนเฉลิม

พระเกียรติ 10 แห่ง 3.งานพัฒนารพ.ชัยพัฒน์ จ.พังงา 4.งานโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและ

โครงการท่ีเก่ียวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ 5.งานโครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวง โครงการโรงเรียนเพียง

หลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 18 โรงเรียน ใน 18 จังหวัด โครงการรักษ์น้ าเพื่อ

พระแม่ของแผ่นดิน 6.งานโครงการจิตอาสา ท าดีด้วยหัวใจตามพระราชด าริ 7.การดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุ

เคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 8.การดูแลผู้ป่วยทูลเกล้าถวายฎีกา และ 9.งานพัฒนาสถานี

อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 

 กัญชาทางการแพทย ์

มติชน ไทยโพสต์ 

ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ 

แนวหน้า 
 เว็บไซต์แนวหนา้ 
เว็บไซตเ์ดลินวิส์  
เว็บไซตไ์ทยโพสต ์
เว็บไซต์คมชัดลึก 
เว็บไซตป์ระชาชาติ

ธุรกิจ 
ผู้จัดการออนไลน์ 

ส านักข่าวไทย 
ส านักข่าวอิศรา 

    -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ในวันท่ี 9 พ.ย.นี้ สธ.จะรับร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวจาก สนช. 

โดยได้มอบหมายให้ อย. และฝ่ายกฎหมายเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นว่าจะมีผลกระทบอย่างไร เอ้ือประโยชน์ใคร

หรือไม่ และต้องให้ประชาชนได้ประโยชน์มากท่ีสุด เชื่อว่าเสนอครม.ทันวันท่ี 13 พ.ย.นี้  ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดฉบับ 

สนช.จะครอบคลุมกัญชาและกระท่อมให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ กว้างกว่ากฎกระทรวงสาธารณสุข ท่ีจะมีการ

ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษในวันท่ี 9 พ.ย. เพราะเป็นการให้ใช้ประโยชน์เฉพาะสารสกัดกัญชา ซึ่ง

ต้องมีการรัดกุมในการสั่งใช้เพื่อป้องกันการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายน าไปใช้ในทางท่ีไม่สมควร 
    ด้าน พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ยุติธรรม เห็นว่า จะปรับกัญชาเป็นยาเสพติดประเภท 2 
หรือคงเป็นยาเสพติดประเภท 5 ไม่ได้มีผลแตกต่างกันเพราะร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ การ
ควบคุม รวมถึงบทลงโทษชัดเจน แต่ถ้าเป็นยาเสพติดประเภท 2 จะไปอยู่ในกลุ่มเดียวกับยาเสพติดท่ีเป็นยารักษา
อาการปวด สธ.ต้องก าหนดมาตรการควบคุมและเงื่อนไขการใช้ให้ชัดเจนและรัดกุม 
     ด้านนายสมชาย แสวงการ เลขานุการ วิป สนช. กล่าวว่า ในการประชุม สนช.วันท่ี 9 พ.ย. จะมีวาระพิจารณา

เพิ่มเติมเรื่องร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ท่ีตนและคณะเข้าชื่อเสนอเป็นกฎหมายเฉพาะอีกฉบับ มีสาระส าคัญคือ การ

ใหกั้ญชาอยู่ในยาเสพติด ประเภท 2 เหมือนฝิ่น มอร์ฟีน เพื่อให้สามารถครอบครองน ามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ 
ซึ่งรัฐบาลจะส่งรมว.สธ.มาฟังหลักการของร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดฉบับใหม่ของ สนช. จากนั้นจะน าร่างกฎหมายดังกล่าว

ไปประกบกับข้อเสนอของ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และข้อเสนอของ รมว.สธ. เข้าสู่ท่ีประชุม ครม.

วันท่ี 13 พ.ย. และส่งกลับมาให้ท่ีประชุมวิป สนช.ช่วงบ่ายวันท่ี 13 พ.ย. เพื่อบรรจุเข้าสู่วาระการประชุม สนช. ให้รับ
หลักการวาระ 1 ได้ทันในวันท่ี 15 หรือ 16 พ.ย.นี้ โดยสนช.จะเร่งพิจารณาวาระ 2  และ 3 ให้เร็วที่สุด คาดว่าจะใช้เวลา 
45 วัน หรือประมาณวันท่ี 21 ธ.ค. 2561 จะประกาศบังคับใช้ได้ หรืออย่างช้าประมาณต้นปี 2562  

ไทยโพสต์ มติชน 

กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ 

M2F  แนวหน้า  
โพสต์ทูเดย์ 

เว็บไซตไ์ทยโพสต ์
เว็บไซตเ์ดลินวิส์  
ผู้จัดการออนไลน ์
เว็บไซต์มติชน 

    -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. กล่าวว่า อภ.ได้เตรียมพร้อมรอการปลดล็อกทางกฎหมาย ล่าสุด

บอร์ด อภ.ได้อนุมัติงบ 120 ล้านบาท ในการพัฒนาเพื่อสกัดและปลูกในระดับก่ึงอุตสาหกรรม ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน

ปรับปรุงสถานท่ี คาดว่าพร้อมผลิตจากของกลางได้ในเดือน พ.ค.2562 เดือนละ 60,000 ขวด โดยเครื่องสกัดราคา 8 
ล้านบาท จะเข้ามาในไทยประมาณเดือน มี.ค.-เม.ย. 2562 ขณะเดียวกันจะปลูกเพื่อพัฒนาสายพันธ์ุท่ีโรงงานสารสกัด

ท่ีคลอง 10 จ.ปทุมธานี และผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียนจากกัญชาพันธ์ุท่ีปลูกเอง คาดว่า
จะปลูกได้เองภายในเดือน พ.ย. 2562 จากนั้นจะขยับเป็นระดับอุตสาหกรรมใหญ่ โดยปลูกท่ีอ าเภอหนองใหญ่ จ.
ชลบุรี บนท่ีดิน 1,500 ไร่ พร้อมตั้งโรงงานผลิตเป็นคอมเพล็กซ์ครั้งแรกของประเทศไทย พร้อมกับการวิจัยสมุนไพร
และโรงงานผลิตสมุนไพร อื่นๆ เช่น สมุนไพร บัวบก ขมิ้นชัน เป็นต้น 

7 มีนาคม 2560 

สรุปข่าว สธ. ประจ าวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 

ส านักสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3  โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ http://pr.moph.go.th 
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กรมประชาสัมพนัธ์ 
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มติชนออนไลน ์    -เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา  อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊คว่า ในวันศุกร์ท่ี 9 พ.ย. จะมี

การประชุม โดยมีการตั้งอนุกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ์กัญชาและยาเสพติด  ต้องดูรายชื่อของคณะอนุกรรมการท่ีตั้ง 

ซึ่งเป็นของ อย. กรมการแพทย์และตัวแทนจากสมาคมและราชวิทยาลัย ท่ีตลอดระยะเวลาหลายเดือนในการประชุมกลัว

แต่เรื่องโทษการเสพติดของกัญชา โดยไม่รับฟังถึงประโยชน์ หรือไม่ก็พยายามท่ีจะก าหนดข้อบ่งใช้ให้มีการจ ากัดอย่าง

ยิ่ง  และยังระบุให้มียาจากต่างประเทศเข้าข่ายด้วย  ผลของการประชุมในวันท่ี 9 จึงน่าจะเป็นการปิดประตูการใช้

ประโยชน์จากกัญชาและสารสกัดกัญชา และยังคงอยู่ในประเภทท่ี 5 ซึ่งยังมีความผิดตามกฎหมาย   

ไทยรัฐ ไทยรัฐออนไลน ์    -เสนอข่าว รัฐสภาเม็กซิโกเตรียมชงเรื่องเข้า ครม. เสนอให้การใช้กัญชาทางการแพทย์และเพื่อสันทนาการถูกต้อง

ตามกฎหมาย ถือเป็นก้าวส าคัญของประเทศที่รัฐบาลก าลังต่อสู้กับสงครามยาเสพติด    
 ก าหนดช่ัวโมงการท างานแพทย ์

มติชนออนไลน ์     -เสนอข่าว มติชนชวนร่วมแสดงความคิดเห็น กรณีแพทยสภาเปิดเผยผลส ารวจปัญหาภาระงานของแพทย์ในรพ.รัฐ

ทุกระดับ ท างานเกิน 40 ชม.ต่อสัปดาห ์ผ่านทางแฟนเพจมติชนออนไลน์ และทวิตเตอร์มติชนออนไลน์ พบว่า ทางทวิต

เตอร์ มีผู้เห็นด้วยว่าหมอรพ.รัฐท างานหนัก และควรก าหนดชั่วโมงการท างานท่ีเหมาะสม ร้อยละ 86 ส่วนทางเพจมีผู้

เห็นด้วย 2,100 คน ไม่เห็นด้วย 488 คน 

 
hfocus   

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

    -เสนอข่าว นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการ

ด าเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 3 มีการพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติช่วง

ท่ีผ่านมา 77 มติ โดยจัดล าดับความส าคัญและคัดแยกมติท่ีควรขับเคลื่อนเร่งด่วนให้เห็นผลส าเร็จภายใน 1 ปี 

ประกอบด้วย มติด้านการแพทย์และสาธารณสุข มี 3 กลุ่ม ได้แก่ มติเก่ียวกับโรคไม่ติดต่อ (NCD) มติเก่ียวกับการ

โฆษณาด้านสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และมติเก่ียวกับการบริการปฐมและบริการระบบสุขภาพเขตเมือง มติด้าน

สุขภาพสังคมและสุขภาวะ  มี 2 กลุ่ม ได้แก่ มติเก่ียวกับการจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก 24 ชั่วโมง : กรณี

เด็กไทยกับไอที, ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน และน้ าดื่มปลอดภัยส าหรับประชาชน และมติท่ีมีความท้าทายและ

เป็นปัญหาส าคัญของสังคม ได้แก่ เกษตรและอาหารในยุควิกฤติ, ความปลอดภัยทางอาหาร : การแก้ปัญหาจาก

สารเคมีก าจัดศัตรูพืช, การพัฒนากลไกและกระบวนการท่ีสามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพจากการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน, การแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และมาตรการท าให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน   

    ท้ังนี้ บางมติมีการขับเคลื่อนมานานแต่ยังไม่ประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะการยกเลิกการใช้สารพาราควอต และ

มาตรการท าให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ท่ีประชุมจึงเห็นว่าในช่วงท่ีการเมืองมีความเข้มข้น ควรใช้บทบาทของพลังทาง

การเมืองเข้ามาสนับสนุนในการขับเคลื่อน รวมถึงผลักดันผ่านทาง สช. เพื่อจัดท าข้อเสนอนโยบายด้านสุขภาพเสนอสู่

รัฐบาลอีกทางหนึ่ง โดยเรื่องแร่ใยหิน ได้รับทราบผลสรุปของคณะท างานโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคเหตุใยหิน 

โดย ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล น าเสนอข้อมูลระหว่างปี 2558-2559 ของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ยืนยันความถูก

ต้องในการวินิจฉัย พบว่า มีผู้ป่วยโรคเหตุจากใยหินจริง 28 ราย ซึ่งมีประวัติสัมผัสใยหินจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดล้อม ส่วนเรื่องอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการขับเคล่ือนและมีการท างานร่วมกันอย่างจริงจัง 

สช.จะเป็นกลไกกลาง โดยวางเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธ์ิภายใน 2 ปี โดยระหว่างปี 2562-2563 สช.จะเป็นเวทีสาน

พลังทุกภาคส่วนเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการท างานร่วมกัน 

 ประกาศ ป.ป.ช.แสดงบญัชีทรัพย์สิน 

hfocus      -เสนอข่าว น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และบอร์ด สปสช. สัดส่วนภาคประชาชน  สนับสนุน
กรณีให้กรรมการระดับสูงของหน่วยงานแสดงบัญชีทรัพย์สิน ช่วยสร้างความโปร่งใส ควบคุมทุจริตคอรัปชั่น   โดยใน
การแสดงบัญชีทรัพย์สิน ท้ัง ป.ป.ช. และ สปสช. ควรมีก าหนดเวลาเตือนในการยื่นบัญชีทรัพย์สิน เพื่อไม่ให้ท าผิด

กติกา ส่วนการลาออกของกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการ สปสช.ท้ัง 4 คน เป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่ในฐานะ
กรรมการระดับสูงของหน่วยงาน ต้องสนับสนุนกระบวนการป้องกันการทุจริต ความโปร่งใส และธรรมาภิบาล ซึ่งเป็น

เรื่องจ าเป็น 
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มติชน ไทยรัฐ เดลินวิส์ 

กรุงเทพธุรกิจ คมชัด

ลึก M2F เว็บไซต์

เดลินวิส์ ไทยรัฐ

ออนไลน ์

ภาษีความเค็ม 

    -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีกรมสรรพสามิตเตรียมเก็บภาษี

สินค้าท่ีมีความเค็มและความมัน ว่า เรื่องไขมันทรานส์ อย.ได้ประกาศไม่ให้น าเข้าหรือผลิตสินค้า อาหารท่ีท าให้เกิด

ไขมันทรานส์อยู่แล้ว ส่วนสินค้าที่มีความเค็ม คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของอาหารท่ีท าส าเร็จแล้วมากกว่า เหมือนกับการเพิ่ม

ภาษีน้ าตาล 

    ผศ.นพ.สุรศักด์ิ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม กล่าวว่า เข้าใจว่ายังคงเป็นข้อเสนอท่ีได้ตัวอย่างจาก

ภาษีน้ าตาล แต่หากออกกฎหมายเก็บภาษีความเค็มจริงถือว่าเป็นเรื่องดี อย่างไรก็ตาม อาจมีผลกระทบต่อประชาชน

บ้าง เพราะหากปรับสูตรรสชาติทันที คนท่ีกินรสชาติเค็มอาจจะไม่ชิน ต้องค่อยๆ ลดความเค็มลง และนอกจาก

มาตรการทางภาษีแล้ว ต้องรณรงค์ลดบริโภคเค็มควบคู่กันไปด้วย 

 

โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส ์

ข่าวสด  M2F สยามรัฐ 

ไทยโพสต์ มติชน  

กรุงเทพธุรกิจ 

Bangkok Post 

ผู้จัดการออนไลน ์

เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ 

เว็บไซต์มติชน 

บุหรี่ไฟฟ้า-ภาษีความเค็ม 

     -เสนอข่าว นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า กรมฯ พร้อมจะเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อให้มีการ

น าเข้ามาบริโภคถูกต้อง โดยบุหรี่ไฟฟ้าแบง่เป็น 3 ประเภท 1.บุหรี่ไฟฟ้าท่ีใช้ยาสูบคล้ายบุหรี่ซิกาแรต เติมน้ ายาไม่ได้ 

2.บุหรี่ไฟฟ้าที่เติมน้ ายา และเคร่ืองไฟฟ้าท่ีใช้สูบ 3.บุหรี่ไฟฟ้าท่ีใช้ยาสูบ ใช้นวัตกรรมความร้อน ซึ่งประเภทท่ี 2 ต้อง

ให้อย.ช่วยดูส่วนประกอบของน้ ายาเพื่อเก็บภาษีให้ถูกต้อง ท้ังนี้ การเก็บภาษีจะท าให้ผู้บริโภคในประเทศ รวมท้ัง

นักท่องเท่ียวที่น าบุหร่ีไฟฟ้าเข้ามาในประเทศไทยไม่มีปัญหาผิดกฎหมาย และหลังจากนี้ กรมฯ มีแผนเก็บภาษีสินค้าท่ี

มีไขมันและความเค็มสูงในรูปแบบเดียวกับการเก็บภาษีความหวาน โดยให้เวลาผู้ประกอบการปรับตัว 5 ปี  

 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์

เว็บไซต์รัฐบาลไทย 

เว็บไซต ์GNews 

ประชุมวิชาการกายอุปกรณ์ 

  -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ

กายอุปกรณ์ “The Asian Prosthetic and Orthotic Scientific Meeting 2018 (APOSM) in conjunction with 4
th
 

ASEAN Seminar on Multi-Disciplinary Care for Children with Mobility (4
th
 AMCM)” จัดโดยคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านกายอุปกรณ์จากท่ัวโลก สามารถน าไ ป

ประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยผู้พิการ รวมท้ังพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์ของการผลิตกายอุปกรณ์ อาทิ ขาเทียมและ

อุปกรณ์อ่ืนๆ ซึ่งประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับแนวหน้าของอาเซียนและเอเชีย โดยโรงเรียนกาย

อุปกรณ์สิรินธร เป็นโรงเรียนระดับนานาชาติท่ีมีนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียนและประเทศใกล้เคียง ช่วยให้สามารถน า

วิชาความรู้กลับไปดูแลคนพิการในประเทศบ้านเกิดให้มีคุณภาพชีวิต รวมท้ังพัฒนาการท าแขน/ขาเทียม รถเข็น กาย

อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือคนพิการของประเทศไทย 

 

สวท. ส านักข่าวไทย 

เว็บไซตV์oice tv 

เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ 

เว็บไซต ์GNews 

เว็บไซต์ทันเศรษฐกิจ 

สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือก 

    -เสนอข่าว นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะท่ีปรึกษา รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการ อย. 

และ นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. ลงพื้นท่ีห้างโกลเด้น เพลซ สาขาถนนสุโขทัย ซึ่งเป็นแห่งแรกใน

การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมอบ “กระเช้าผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ 

(Healthier Choice)” เพื่อเป็นการส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีมีประโยชน์ให้แก่ผู้รับในช่วงเทศกาลปีใหม่ มุ่งหวังให้ประชาชน

ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑ์อาหารท่ีได้รับการรับรองแล้ว 812 ผลิตภัณฑ์ พร้อมท้ัง

จัดกิจกรรมรณรงค์ตามห้างค้าปลีก 6 แห่งตลอดช่วงเดือน พ.ย. 2561 

    ส าหรับการเลือกซื้อกระเช้าหรือจัดกระเช้าด้วยตนเอง ควรสังเกตดังนี้ 1.เลือกกระเช้าท่ีบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารท่ี

แสดงสัญลักษณ์ Healthier Choice 2.เลือกกระเช้าท่ีมีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีการแสดงฉลากรวม 3.หาก

เลือกอาหารกระป๋องจัดในกระเช้า ควรดูลักษณะกระป๋อง ต้องไม่บุบ หรือโป่งพอง หรือมีรอยรั่ว  4.เลือกผลิตภัณฑ์

อาหารท่ีมีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้รับ ท้ังนี้ผู้ประกอบท่ีต้องการให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง

สัญลักษณ์ Healthier Choice สามารถติดต่อสอบถามหรือส่งใบสมัครขอรับการรับรองได้ท่ี มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ 

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล 

 

กรมประชาสัมพนัธ์ 

เว็บไซตเ์ดลินวิส ์

การควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

    -เสนอข่าว นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.

นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ กับนพ.
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ส านักข่าวไทย 

เว็บไซตไ์ทยรัฐ 

เว็บไซต์ส านักข่าวไทย 

 

สสจ.ท่ัวประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ เพื่อลดนักด่ืมหน้าใหม่และเข้มข้นการบังคับใช้กฎหมายในพื้นท่ี โดยข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติปี 2560 

พบคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ดื่มแอลกอฮอล์ 15,897,262 คน หรือร้อยละ 28.4 เยาวชนอายุ 15-19 ปี ดื่ม

แอลกอฮอล์ 623,773คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 จึงขอให้ทุกจังหวัดเร่งขับเคลื่อนงาน อาทิ การตั้งคณะกรรมการ

ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดให้ครบทุกจังหวัด จังหวัดท่ีตั้งคณะกรรมการแล้ว ขอให้ทบทวนให้ทันสมัย 

และควรประชุมทุก 3 เดือน ส าหรับช่วงก่อน 7 วันอันตรายของเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ท่ีจะถึงนี้ ควรประชุมในเดือน

ธ.ค. และร่วมกันหารือมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนด้วย 

 

เดลินวิส์ โพสต์ทูเดย์ 

อุบัติเหตุทางถนน 

    -เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. ร่วมพิธีประกาศแถลงการณ์กรุงเทพ (Bangkok Statement) 

ก้าวหน้าสู่โลกท่ีปลอดภัย ห่างไกลการบาดเจ็บและความรุนแรงอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของสมัชชาอนามัยโลก 2562 

ต่อเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน พร้อมท าพิธีปิดการประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริม

ความปลอดภัยคร้ังท่ี 13  

     นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร รองประธานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) กล่าวว่า งาน

ประชุมครั้งนี้มีผู้มาร่วมกว่า 1,000 คนจาก 90 ประเทศ มีงานวิจัยกว่า 800 ชิ้น มีเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน พร้อม

ร่วมประกาศแถลงการณ์กรุงเทพฯ ด้วยข้อเสนอ 6 ประการ 1.ต้องผลักดันให้เกิดหน่วยงานสืบสวนสอบสวนสาเหตุ

อุบัติเหตุและความรุนแรงให้เข้มข้นขึ้น 2.เร่งสร้างความเข้มแข็งท้ังกฎกติกาด้านความปลอดภัย 3.ต้องสร้างสังคม

วัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยให้ลงลึกในทุกระดับ 4.เร่งสร้างกิจกรรมการป้องกัน ท้ังการบาดเจ็บและป้องกันความ

รุนแรงทุกรูปแบบ เร่งพัฒนาศักยภาพของคนในการท ากิจกรรมดังกล่าว 5.สนับสนุนให้ติดตามประเมินผลทุกเรื่องให้

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาท่ียั่งยืน และ 6.ในการประชุมขององค์การอนามัยโลกท่ีจัดขึ้นทุกครั้ง ขอไม่รับการ

สนับสนุนจากบริษัทผู้จ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

     นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ผอ.ศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลก ด้านวิกฤติบ าบัดและอุบัติเหตุ เปิดเผย

ว่า ท่ีประชุมได้หารือแนวทางการเชื่อมข้อมูลใบอนุญาตขับรถอีไลน์เซนส์ เพื่อให้เกิดการตัดแต้มใบขับขี่เม่ือท าผิด

กฎหมายจราจร และนอกจากรัฐบาลจะมุ่งก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานแล้ว ควรปรับปรุงถนนด้วย เพราะกายภาพของ

ถนนยังเป็นสาเหตุความรุนแรงของอุบัติเหตุ รวมท้ังเพิ่มสัญญาณ ป้ายเตือนบนถนนให้ได้มาตรฐานสากล ท่ีส าคัญต้อง

ท าเลนจักรยานยนต์ส าหรับถนนในเมืองตามมาตรฐานองค์การสหประชาชาติ 

 

ส านักข่าวไทย 

ทีวีช่อง TNN24 

เว็บไซตไ์ทยรัฐ 

 

โรคไมเกรนในเด็ก 

    -เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคไมเกรนสามารถเกิดขึ้นได้ท้ังผู้ใหญ่

และเด็ก ปัจจัยเสี่ยงท่ีส าคัญเกิดจากพันธุกรรม ปัจจัยภายนอกท่ีอาจกระตุ้นให้ปวดศีรษะ การขยายตัวของหลอดเลือด

ในสมองมากเกินไป เนื่องจากสารเซโรโตนินท างานไม่ปกติ วิธีดูแลและป้องกันเม่ือเด็กมีอาการไมเกรน คือ หลีกเลี่ยง

แสงแดด การอดนอน การกินอาหารแปรรูป การเล่นเกม ตลอดจนการออกก าลังกายท่ีรุนแรง 

 

ข่าวสด 

โรคติดเช้ือในทางเดินปัสสาวะผู้สูงอายุ 

   -เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะเป็นปัญหา

ส าคัญท่ีพบได้บ่อยในผู้สูงอาย ุโดยเฉพาะผู้สูงอายุท่ีมีอาการปัสสาวะเล็ด 

    นพ.สกานต์ บุนนาค รก.แทน ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าวว่า ผู้สูงอายุ

ควรดูแลตัวเองไม่ให้ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ โดย 1.ดื่มน้ ามากๆ อย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตร เพื่อท าให้ปัสสาวะ

เจือจางและล้างเชื้อโรคออกจากกระเพาะปัสสาวะ 2.ดูแลสุขอนามัยบริเวณอวัยวะเพศให้สะอาด 3.สวมเสื้อผ้า กางเกงท่ี

โปร่งสบายเพื่อป้องกันการอับชื้น 4.หลีกเลี่ยงเคร่ืองดื่มท่ีมีกาเฟอีน 5.ไม่กลั้นปัสสาวะนานๆ ควรรับประทานอาหารท่ีมี

กากใยสูงเพื่อป้องกันท้องผูก เพราะมีผลต่อการท างานของล าไส้และกระเพาะปัสสาวะ  

 วัณโรค 

ผู้จัดการออนไลน์  
เว็บไซตเ์ดลินวิส์  

เว็บไซต์กรงุเทพธุรกิจ 
เว็บไซตเ์นชั่น 
 เนชั่น TV 

    -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากการส ารวจการติดเชื้อวัณโรค
แฝงในบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีการสัมผัสผู้ป่วยวัณโรคท่ีปฏิบัติงานด้านต่างๆ และในบุคลากรท่ีเข้าปฏิบัติงานใหม่ 

ด้วยวิธี IGRA โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ท่ีรพ. 4 แห่ง พบอัตราการติดเชื้อวัณโรคเฉลี่ยร้อยละ 31.41 
ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ มีอายุมาก อายุงานนาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และการใช้อุปกรณ์ป้องกันท่ีไม่เหมาะสม ผลการตรวจ

ช่วยสร้างความตระหนักรู้ในการใส่ใจสุขภาพ ระมัดระวังป้องกันการติดเชื้อและเฝ้าระวังโรค นอกจากนี้ ผู้ท่ีมีผลตรวจ
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hfocus   เป็นบวกยังได้รับค าแนะน าในการปฏิบัติตน หากตรวจแล้วเป็นวัณโรคแฝงก็อาจพิจารณาให้ยาป้องกันตามความ

เหมาะสมเฉพาะราย 

 

ผู้จัดการรายวัน360 

ผู้จักการออนไลน ์

Sanook.com 

 

ผู้ป่วยเอดส์ถูกทิ้ง 

     -เสนอบทความ  กรณีเพจเฟซบุ๊ก "วัดพระบาทน้ าพุ" ได้โพสต์ภาพและวิดีโอของผู้ป่วยเอดส์ถูกท้ิงท่ีหน้าก าแพงวัด 

พร้อมเสื้อผ้าและท่ีนอน โดยทางวัดอธิบายว่า การน าผู้ป่วยมาให้วัดพระบาทน้ าพุดูแล จะต้องมีเอกสารน าส่งตัวผู้ป่วย 

ประวัตกิารรักษา เอกสารส่วนตัว ใบเซ็นยินยอมของญาติ และการพูดคุยท าความเข้าใจกับญาติในการรับ ผู้ป่วย การท้ิง

ผู้ป่วยไว้โดยไม่มีเอกสารต่างๆ วัดจะต้องไปแจ้งความ และหากต้องผ่าตัด เจาะเลือด แต่ผู้ป่วยไม่สามารถสื่อสารหรือ

ช่วยเหลือตัวเองได้ วัดจะไม่สามารถตัดสินใจแทนได้ ขณะท่ีนายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

กล่าวว่า ข่าวท่ีมีการน าผู้ป่วยไปอยู่สถานสงเคราะห์หรือวัด สะท้อนถึงปัญหาเรื่องของทัศนคติกับผู้ป่วยโรคเอดส์ของคน

ไทย ซึ่งผู้ป่วยและสังคมจะต้องก้าวข้ามทัศนคติหรือความเชื่อแบบเดิมท่ีเป็นความเข้าใจผิดไปให้ได้ 

    ด้าน นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ต้องปรับความคิดและมุมมอง

ต่อผู้ป่วย เพราะหากผู้ป่วยได้รับยาต้าน 2-4 สัปดาห์ก็ใช้ชีวิตและท างานได้เหมือนคนปกติ ซึ่งทุกสิทธิการรักษา เม่ือ

ตรวจเจอเชื้อในร่างกาย สามารถรับยาต้านไวรัสได้ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

 
สยามรัฐ 

เว็บไซต์สยามรัฐ 

โรคไบโพลาร ์

    -เสนอข่าว ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า แพทยสมาคมฯ ได้เปิดตัว 

"โครงการอุ่นรัก อุ่นใจ ไบโพลาร์ Healthy mind, Happy life" เพื่อสร้างพลังเชิงบวกให้กลุ่มผู้ป่วยและครอบครัว และสร้าง

ความเข้าใจให้คนในสังคมได้รับรู้เข้าใจอาการรวมถึงผู้ป่วยจิตเวชให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสาเหตุของโรคมีหลายปัจจัย ท้ัง

พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม การเลี้ยงดู ผู้ป่วยจะมีอารมณ์แปรปรวนท่ีผิดปกติแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ เศร้าหรือรื่น

เริงผิดปกติ ในช่วงระยะอารมณ์ซึมเศร้าจะมีอาการติดกัน 2 สัปดาห-์1 เดือน โดยจะหดหู่ ร้องไห้ง่าย เบ่ืออาหาร รู้สึก

ตนเองไม่มีค่า คิดฆ่าตัวตาย ท้ังนี้ โครงการอุ่นรัก อุ่นใจ ไบโพลาร์ฯ จะจัดโรดโชว์ใน 3 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ล าพูน 

อุดรธานี สงขลา  

 

M2F คอลัมน์ 

AROUND 

THAILAND 

โรคพิษสุนัขบ้า 

    -เสนอข่าว ด.ช.วงศกร เรืองไพศาล หรือน้องไอซ์ อายุ 7 ขวบ นักเรียน ป.1 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.เมืองบุรีรัมย์ 

ถูกลูกหมากัดท่ีท้องขณะเข้าไปเล่นกับลูกหมา ส่วนนายสมศักดิ์ เรืองไพศาล อายุ 41 ปี พ่อของเด็ก ซึ่งเข้ามาช่วย ถูก

ลูกหมาที่ก าลังคล่ังกัดท่ีขา จึงไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้ง 2 คน และวันต่อมาลูกหมาชักตาย ขณะนี้อยู่

ระหว่างตรวจสอบหาเชื้อ 

 

กรมประชาสัมพนัธ์ 

โรคหน้าฝน 

    -เสนอข่าว นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นพ.สสจ.ตรัง กล่าวว่า ช่วงนี้ จ.ตรัง มีฝนตก ท าให้ประชาชนเจ็บป่วยเป็น

โรคไข้หวัด เช่น ไข้หวัดธรรมดา ไข้หวัดใหญ่ เอช 1 เอ็น 1 จึงมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง หากประชาชนป่วยควรควร

ใส่ผ้าปิดจมูก นอกจากนี้ ยังเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก โดย อสม. ออกรณรงค์ให้ประชาชนท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ า

ยุงลาย ส่วนโรคหัดท่ีมีการระบาดใน จ.ยะลา ได้รณรงค์ให้ผู้ปกครองน าบุตรหลานมารับวัคซีนป้องกันโรคหัดเข็มแรก

เม่ือเด็กอายุ 9 เดือน และเข็มท่ี 2 อายุ 2 ขวบครึ่ง  

 

ไทยรัฐ 

ผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่ 

   -เสนอข่าว นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผอ.รพ.แม่สอด กล่าวว่า รพ.แม่สอดร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ค้นหาผู้ท่ีมี

อาการปากแหว่งเพดานโหว่ และผู้ท่ีมีความพิการบนใบหน้าท้ังคนไทยและต่างชาติ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา เพื่อเข้า

รับการผ่าตัดท่ีรพ.แม่สอด กับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมตกแต่งท้ังในและต่างประเทศฟรี โดยปีนี้มีผู้ป่วย

ใน อ.แม่สอดและจังหวัดใกล้เคียงเข้ารับการตรวจคัดกรอง 186 คน พบเด็กท่ีมีอาการประมาณ 200 ราย  

 

ไทยรัฐ 

โครงการหมอชวนวิ่ง 

    -เสนอข่าว นพ.ไพศาล เก้ืออรุณ นพ.สสจ.พัทลุง เปิดเผยว่า สสจ.พัทลุง และ รพ.พัทลุง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม 

"หมอชวนวิ่ง" บริเวณลานหน้าพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ อ.เมืองพัทลุง จากนั้นทีมนักวิ่งจะมุ่งหน้าสู่ จ.ตรัง 

โดยกิจกรรม "หมอชวนวิ่ง" 50 ปี แพทยสภา 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข เป็นโครงการท่ีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้

บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึง

ความส าคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย โดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี ผูส้นใจจะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ไม่

ต้องเสียค่าลงทะเบียน เพียงซื้อเสื้อ "หมอชวนวิ่ง" ราคาตัวละ 200 บาท สามารถเข้าวิ่งได้ท้ัง 2 ประเภท 
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 อุบัติเหตุพลัดตกหกล้ม 

TNN24      -เสนอข่าว นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร รองประธานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) 

รายงานในงานประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งท่ี 13 ว่า ประเทศ

ไทยก าลังเผชิญปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 2 ปัจจัย ได้แก่ 1.อุบัติเหตุทางถนน 2.การพลัดตกหกล้มในบ้าน โดยปี 

2560 มีผู้สูงอายุพลัดตกหกล้มในบ้านประมาณ 1 แสนครั้ง เสียชีวิต 6,000 ราย ขณะท่ีภาพรวมท่ัวโลกพบว่ามีผู้

ประสบเหตุหกล้มในบ้านและเสียชีวิตไม่ต่ ากว่า 6 แสนกรณี จึงอยากเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญในการ

ปรับปรุงท่ีพักอาศัยให้ปลอดภัย โดยเฉพาะในจุดท่ีมีพื้นต่างระดับ เช่น บันได ต้องมีราวจับท่ีม่ันคง  ระยะความกว้าง

และความชันต้องเหมาะสม ห้องน้ าพื้นควรเรียบเสมอกัน ไม่ลื่น ใช้ชักโครก และหากมีราวจับจะยิ่งเพิ่มความปลอดภัย

ได้ดียิ่งขึ้น 

 

เดลินวิส์ คอลัมน์ ข่าว

สั้นรอบโลก 

ไข้เหลือง 

    -เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก รายงานเรื่องการส่งวัคซีนป้องกันไข้เหลืองมากกว่า 1 ล้านโด๊สไปยังเอธิโอเปีย หลัง

ได้รับรายงานการแพร่ระบาดของไข้เหลือง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 10 คน ตั้งแต่ปลายเดือน ส.ค. ท่ีผ่านมา ท้ังนี้ 

พาหะน าเชื้อไวรัสไข้เหลืองส่วนใหญ่เป็นยุงลายตัวเมีย ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการท่ีรวมถึงคล่ืนไส้ อาเจียน มีไข้และปวด

ตามกล้ามเนื้อ หากรักษาไม่ทันการอาจเกิดภาวะดีซ่านและเสียชีวิตได้ 

 

ไทยรัฐ คอลัมน์ รอบ

โลก 

โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ 

โลกทูเดย์ 

โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ 

เวิลด์ มอนิเตอร ์

ปัญหาวัยรุ่นฆ่าตัวตาย 

   -เสนอข่าว กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น เผยแพร่งานวิจัยส ารวจเม่ือ 5 พ.ย. พบว่าสถิติการฆ่าตัวตายในกลุ่มเยาวชน

เพิ่มสูงท่ีสุดในรอบ 30 ปี ข้อมูลในปีงบประมาณจนถึงเดือน มี.ค. พบเด็กประถม มัธยมต้นและมัธยมปลาย ฆ่าตัวตาย

ท้ังสิ้น 250 คน มากท่ีสุดต้ังแต่ปี 2529 แต่สถิติการฆ่าตัวตายในทุกกลุ่มอายุมีแนวโน้มลดลง  

 


